



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่250 /2553

5 มีนาคม 2553

“ศักดิ์ชัย” เปิดการอบรม นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เน้นให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดเผยภายหลังเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่น 45 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญเป็นเสมือนตัวกลางที่ต้องรับและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้ ประสานงาน กำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถถ่ายทอดและนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กร สร้างเครือข่ายและระบบพันธมิตร เพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรในรูปของการแบ่งกิจกรรมเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ที่หลากหลายทันกับสถานการณ์ในยุคการบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานภายในหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ส่งผลให้มีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลางที่ผ่านมานับว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ผ่านการฝึกอบรม ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ท่านที่ได้มาฝึกอบรมร่วมกันก็ได้มีการปฐมนิเทศและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยจะส่งผลต่อการประสานกรปฏิบัติราชการในแนวบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา นายศักดิ์ชัยกล่าว